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Fundargerð

stj órnarfundar Félagsbústaða
haldinn fimmtudaginn rz. janúar kl. rz.oo

Mætt: Haraldur Flosi Tryggvason, stjórnarformaður, Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður, Laufey
Ólafsdóttir, stjórnarmaður og Sigún Arnadóttir framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

1. Stefrra í verkefirastjórnun
Fyrir fundinum lógu drög að stefnu um stjórnun verkefna. Ríðgjafi Félagsbústaða í
verkefnastjórnun, Helgi Þór Ingason var gestur fundarins undir þessum lið og fór
yfir innihald stefnunnar og þau óhrif sem henni er ætlað að hafa. Þó lvnnti
framkvæmdastjóri öögur meginmarkmið sem stuðst verður við í innleiðingu
stefnunnar.
Stjórnin samþykkti stefnu Félagsbústaða í stjórnun verkefna og meginmarkmið.

z. Eftirfulgniúttekt IE vegna viðhaldsframkvæmda
Slclrsla Innri endurskoðunar vegna eftirftlgniúttektar ó úðhaldsframkvæmdum
við Írabakk a z-t6 fró júlí zor8 ló fyrir. Markmið úttektar var að kanna stöðu 15

óbendinga í sk,'rslunni. Hallur Símonarson innri endurskoðandi félagsins og Jenny
Stefanía Jensdóttir verkefnastjóri IE voru gestir fundarins undir þessum lið. Jennj.
gerði grein fi/rir úttektinni og niðurstöðum hennar. Niðurstöðurnar munu einnig
kynntar í fu ndi endurskoðunarnefndar Reykj aúkurborgar.
Æ 15 óbendingum sem fram komu í skyrslunni teljast u að fullu lokið, þrjór eru í
vinnslu og ein útistandandi allt óbendingar sem metnar eru lógar í óhættu.
Eft irfi'lgniúttekt telst lokið.
Lagt fram til þnningar.

3. Laugavegurlos
Farið var yfir stöðu verkefnis vegna breytinga í annarri hæð hússins ó Laugavegi
ro5. Greinargerð var lögð fram.
Stjórn samþykkti með fyrirvara um ólit lögmanns að heimila að samið verði ó
föstum verðum við Hlemm ehf. um framkvæmdir úð uppsetningu veggja, frógang
pípulagna, raflagna og mólunar.

+. NÍbysgingarverkefni zozz
Samantekt vegna framkvæmda við 5 nj'byggingar sem teknar voru í notkun ó órinu
zozzl6 fyrir. Farið var yfir samantektina. Grétar örn Jóhannsson og Eyþór
Friðriksson sótu fundinn undir þessum dagskrórlið.
Stjórnin óskaði eftir frekari uppl!'singum og verða þær lagðar fram ó næsta fundi.

5. Eigandastefrra Rey\iaúkurborgar og samþyklctir Félagsbústaða
Lagt var fram minnisblað þær breytingar sem njr eigandastefna Reykjaúkurborgar
kallar í í samþykktum um Félagsbústaði og fleiri atriði. Einnig var lögð fram tillaga
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tillaga tilnefrringarnefndar sem samþykkt var í borgarróði um tilnefningar aðla- og

varamanna í stjórn Félagsbustaða.
Lagt fram til þmningar.

Fleira ekki get. Fundi slitið kl. 14:oo
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